



ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. กฎหมายนี้ตราขึ้นเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

๒. กำหนดวิธีการนำส่งเงินภาษีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีสามารถเลือกวิธีนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้

๒.๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ส่งข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษ ให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ดังนี้ (๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ ๓,๐๐๐ ครั้งขึ้นไป (๒) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ ครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรมรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๓. กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินหรือข้อมูลอื่นใด โดยให้เป็นโทษปรับทางปกครองและโทษปรับเป็นรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๔. แก้ไขอัตราโทษของเจ้าพนักงานในกรณีที่เปิดเผยกิจการของผู้เสียอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติได้กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินการของภาครัฐเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งรวมถึงการรับชำระเงินภาษี ประกอบกับลักษณะในการทำธุรกรรมของภาคเอกชนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันไม่อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรโดยปรับปรุงวิธีการนำส่งเงินภาษีบางประเภทและการยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรให้สามารถดำเนินการด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรได้ พร้อมทั้งกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษให้กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร และปรับปรุงอัตราโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนำส่งเงินภาษี การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร และการกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษให้กรมสรรพากรจะมีผลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรอันจะส่งผลโดยตรงกับรายได้ของประเทศ.